



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

เรื่อง

1. ต้นทุนแพง ราคาข้าวต่ำ ข้าเต็มหนี้สินชาวนา
2. เกษตรเผย 20 ปี โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
3. เกษตรฯแปรวิกฤตเป็นโอกาส ต้นไทยเป็นมหาอำนาจอาหารโลก
4. ภาพข่าว: ยกระดับ
5. 'รมช.มนัญญา' มอบอุปกรณ์การตลาดและเงินอุดหนุนกว่า 59 ล้านบาท แก่...
6. คลังยื่นเป้าจีดีพีโต3.5%จับตา4ปัจจัยเสี่ยง
7. กรมข้าวแจกงบ1.5หมื่นล.ช่วยเกษตรกร
8. คอลัมน์: EEC Analysis: ต้นแบบอุตสาหกรรมเพื่อคนท้องถิ่นในอีอีซี
9. 3ปัจจัยหนุนคงจีดีพี3.5%
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้
11. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: เปิดงานวิจัยกรมวิชาการฯ(2)
12. สิ่งบุรีเปิดศูนย์เรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนา

สื่อ

- ไทยโพสต์
ไทยโพสต์
แนวหน้า
กรุงเทพธุรกิจ
ไทยโพสต์
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
แนวหน้า
กรุงเทพธุรกิจ
เดลินิวส์
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์

ต้นทุนแพง ราคาข้าวต่ำ ข้าวเต็มหนีสินชาวนา

วิกฤตสงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลกระทบต่อเกิดวิกฤตด้านพลังงานและวิกฤตการขาดแคลนอาหารกระจายไปทั่วโลก ซึ่งอาจเป็นโอกาสให้เกษตรกรไทยได้รับอานิสงส์รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากราคาสินค้าเกษตรและอาหารต่างทยอยปรับตัวสูงขึ้น สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น เช่น หมู ไก่ ฟัก น้ำมันปาล์ม แต่เหตุใดราคาข้าวเปลือกจึงตกต่ำลง สวนทางกับต้นทุนการทำนาที่พุ่งสูงขึ้น มีการประเมินกันว่าสาเหตุที่ราคาข้าวตกต่ำเกิดจากปัจจัยที่เกี่ยวพันกับปริมาณการส่งออกที่ลดลงต่อเนื่อง รวมถึงนโยบายด้านการบริหารจัดการด้านการผลิต ตลาด และการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขัน ทั้งนี้สถานการณ์วิกฤตปัญหาต้นทุนสูงและปัญหาราคาข้าวตกต่ำดังกล่าว จะส่งผลทำให้ความเป็นอยู่ของชาวนาแย่ลง และข้าวเต็มปัญหาที่ชาวนาที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งในระยะยาวอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของไทยได้

จากข้อมูลสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรพบว่า ราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกที่ชาวนาขายได้ทั่วประเทศมีแนวโน้มลดลงและตกต่ำในทุกชนิดข้าว ดังนี้ ปี 2564 (ม.ค.-ธ.ค.) ราคาข้าวเปลือกเจ้า ลดลงเหลือ 7,801 บาทต่อตัน ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ลดลงเหลือ 9,651 บาทต่อตัน ราคาข้าวเปลือกเหนียว ลดลงเหลือ 7,814 บาทต่อตัน (ทั้งหมดเป็นราคาที่ความชื้น 15%) โดยหากเปรียบเทียบกับปี 2563 ที่ผ่านมาราคาข้าวเปลือกเจ้า 8,434 บาทต่อตัน ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ 10,916 บาทต่อตัน ราคาข้าวเปลือกเหนียว 10,648 บาทต่อตัน

นอกจากนี้จากการสำรวจข้อมูลผลตอบแทนของชาวนาภาคกลาง ปีการผลิต 2564 ที่ผ่านมาระบุว่าราคาข้าวเปลือกเจ้าที่ชาวนาส่วนใหญ่ขายให้โรงสีจะเป็นข้าวความชื้นสูง 20-25% หลังหักค่าความชื้นแล้วจะเหลือเพียง 7,000 บาทต่อตันเท่านั้น ซึ่งหากคำนวณผลตอบแทนของชาวนาภาคกลางปีที

ผ่านมาระบุว่า ชาวนามีต้นทุนในการผลิตเฉลี่ย 4,000 บาทต่อไร่ (ไม่รวมชวานาเช่า) และการปลูกข้าว 1 ไร่ ได้ข้าวไม่ถึง 1 ตันเฉลี่ย 700 กก.ต่อไร่ หรือได้รายได้ 4,900 บาทต่อไร่ หลังหักต้นทุนแล้วชาวนาจะมีกำไรจากการขายข้าวเพียง 900 บาทต่อไร่เท่านั้น และหากรวมเงินชดเชยส่วนต่างรายได้จากภาครัฐเฉลี่ย 500-1,000 บาทต่อตัน ชาวนาก็ยังไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้เลยจากรายได้ที่ต่ำด้อยเช่นนี้

ดังนั้นในปีการผลิตปัจจุบัน ภายใต้วิกฤตสงคราม วิกฤตต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ข้อมูลจากการสำรวจพบว่า ต้นทุนการทำนาของชาวนาภาคกลางเฉลี่ยพุ่งสูงถึง 6,000 บาทต่อไร่ อาทิ ค่ารถไถ จากเดิมไร่ละ 500 บาท เพิ่มขึ้นไร่ละ 600 บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จากเดิมไร่ละ 1,300 บาท เพิ่มขึ้นไร่ละ 1,785 บาท โดยเฉพาะราคาปุ๋ยเคมีที่แพงขึ้นเกือบ 2 เท่าตัว จากเดิมกระสอบละ 700 บาท เพิ่มขึ้นกระสอบละ 1,800 บาท (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ชาวนา จ.สุพรรณบุรี เดือนมิถุนายน 2565) แม้ว่าจะมีชาวนาบางส่วนพยายามปรับตัวลดพื้นที่ทำนา ลดรอบการทำนา และลดต้นทุนการผลิตลงในส่วนที่สามารถจัดการได้เอง เช่น ปู๋ย แรงงาน แต่ด้วยภาระหนี้สินติดพันของชาวนา การงดเว้นหรือหยุดทำนาชั่วคราวอาจเป็นเรื่องไม่ง่ายนัก เพราะชาวนาส่วนหนึ่งอยู่รอดได้จากการหมุนเวียนหนี้และสินเชื่อปัจจัยการผลิต ซึ่งหากประเมินแนวโน้มราคาข้าวที่ชาวนาจะขายได้อาจสวนทางและตกต่ำเช่นนี้ผลตอบแทนหรือรายได้สุทธิของชาวนาอาจติดลบหรือขาดทุนถึง 1,000-2,000 บาทต่อไร่

เป็นที่ยอมรับกันว่าปัญหาของชาวนาไทยที่เผชิญมาตลอดก็คือ ปัญหารายได้ต่ำ ปัญหารายได้ไม่แน่นอน และปัญหาความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้ โดยรายได้จากการขายข้าวภายใต้กลไกตลาดที่เป็นอยู่ในอดีตถึงปัจจุบันนั้น ไม่ว่าจะราคาข้าวจะแพงหรือราคาข้าวตกต่ำ กำไรหรือผลประโยชน์ส่วนใหญ่ไม่ได้ตกอยู่ที่ชาวนาแต่อย่างใด ในขณะที่ชาวนาเป็นผู้แบกรับต้นทุนการ

ผลิตและแบกรับความเสี่ยงไว้มากที่สุด ในปี 2551 ยุควิกฤต ข้าวราคาแพง มุณินิธิชีวิตไท (Local Act) ได้ศึกษาโครงสร้าง ต้นทุนและกำไรจากข้าวสารบรรจุถุง ราคา กิโลกรัมละ 37 บาท พบว่าชาวนาได้กำไรเพียงร้อยละ 8.35 ต้นทุนชาวนา ร้อยละ 45.14 กำไรโรงสีร้อยละ 17.62 ต้นทุนโรงสีร้อยละ 2.92 ต้นทุนผู้ผลิตข้าวถุงร้อยละ 2.70 กำไรผู้ผลิตข้าวถุงร้อยละ 3.27 กำไรผู้ค้าปลีก/ห้างค้าปลีกร้อยละ 20

ชาวนาไทยจะอยู่อย่างไร ท่ามกลางวิกฤตมากมายที่ พวกเขากำลังเผชิญอยู่ ทั้งต้นทุนทำนาสูง ค่าเช่านาเพิ่มขึ้น และราคาข้าวที่ไม่เคยเป็นใจไม่ว่าชาวนาจะได้ผลผลิตข้าว มากหรือน้อยแค่ไหน ฝนจะแล้ง น้ำจะท่วม แต่ราคาข้าว เปลือกเจ้าที่ชาวนาขายได้ก็มักจะวนเวียนกลับมาอยู่ที่ราคา 6,000-7,000 บาทต่อตันเท่านั้น ภาวะที่ชาวนาไทยแบกไว้ อย่างหนักอึ้งและไม่มีใครมาช่วยปลดแอกอย่างที่พวกเขาคาดหวังไว้ นั่นคือภาระหนี้สินในอดีตจากการลงทุนทำนา เพื่อหวังกอบกู้ฐานะตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐที่ผ่านมา

ชาวนาเป็นอาชีพที่มีความเปราะบางกว่าอาชีพอื่น การปรับตัวของชาวนามีเงื่อนไขและข้อจำกัดที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากอยู่ในสภาพที่ติดลบ มีหนี้สินมาก ไม่มีเงินออม มี สภาพเศรษฐกิจที่เปราะบางไม่มั่นคง ทำให้มีความกลัว และ ไม่กล้าเสี่ยงกับความเปลี่ยนแปลง การที่ชาวนาจะปรับตัวเพื่อยกระดับไปสู่สภาพเศรษฐกิจที่มั่นคง หมายถึงความพยายาม ในการปรับเปลี่ยนไปสู่อาชีพการเกษตรที่มั่นคงกว่าเดิม หรือ ให้ผลตอบแทนได้ดีกว่าการทำนาเพียงอย่างเดียว จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยเกื้อหนุนหลายประการ ทั้งในฝั่งของตัวชาวนาเอง และฝั่งของภาครัฐ ที่มีหน้าที่ส่งเสริมเพื่อให้ชาวนามีศักยภาพ และความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น.

อารีวรรณ คุณันเทษะ
มุณินิธิชีวิตไท

เกษตรเผย 20 ปี โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สามารถแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรแล้วกว่า 4.4 ล้านคน

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอพระราชานุญาตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กราบบังคมทูล ถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมพรรษา 50 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2545 และทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์



ทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้กำหนดให้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญ และมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ณ ตำบลบ้านหลวง อำเภอตองพุด จังหวัดสระบุรี ขณะนี้ได้เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 20 ปี ได้ช่วยให้เกษตรกรมากกว่า 4.4 ล้านคนในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาด้านการเกษตรได้รับบริการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรตามความต้องการ อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว จากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ และหน่วยงานส่งเสริม ในการรณรงค์ฟื้นฟูเกษตรกร ร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์เข้าช่วยในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้ทุกจุด สร้างแรงจูงใจจากเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่เป้าหมาย เป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้เกิดการตื่นตัว และยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดเป็นความยั่งยืนในอาชีพการเกษตรได้เป็นอย่างดี

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี สำนึก

ในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับการ และเพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว

กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะกรรมการและเลขานุการโครงการ ได้จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นงานใหญ่ในระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ที่สนามฯ ณ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งภายในงานจัดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย กิจกรรมลงนามถวายพระพร และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล นิทรรศการ



เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การให้บริการคลินิกเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ การจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer ของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการคลินิกเกษตรเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรมส่งเสริมการเกษตรยังเตรียมการจัดงานใหญ่

อีก 3 ครั้ง ได้แก่ 1) จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ เรือนไทยโพธิ์สูง ตำบลวังน้ำซับ อำเภอกวีประจักษ์ 2) จังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก และ 3) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ เทศบาลตำบลปราณบุรี ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี ส่วนอีก 73 จังหวัด กำหนดให้มีการจัดงานในทิวาระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2565

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดกิจกรรมให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ดำเนินงานในลักษณะความร่วมมือกันระหว่างนักวิชาการเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน น้ำ ส่งเสริมการเกษตร และด้านอื่นๆ โดยมีคลินิกที่เปิดให้บริการ จำนวน 12 คลินิก ได้แก่ คลินิกดิน โดยกรมพัฒนาที่ดิน คลินิกพืช โดยกรมวิชาการเกษตร คลินิกปศุสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ คลินิกประมง โดยกรมประมง คลินิกข้าว โดยกรมการข้าว คลินิกชลประทาน โดยกรมชลประทาน คลินิกสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ คลินิกบัญชี โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คลินิกหม่อนไหม โดยกรมหม่อนไหม คลินิกส่งเสริมการเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีสำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(เกษตรที่สูง) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ เข้าร่วม รวมไปถึงด้านอื่น ๆ ที่อีกหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ร่วมให้บริการและสำหรับเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถติดตามรายละเอียดการจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด

เกษตรฯแปรวิกฤตเป็นโอกาส ดันไทยเป็นมหาอำนาจอาหารโลก

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รว.เกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการผลิตไทย ได้รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รว.เกษตรฯ เป็นประธานเปิดการประชุมหรือแนวทางการพัฒนาประมงไทยและรับฟังความคิดเห็นของชาวประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ที่มีต่อมาตรา 57 แห่ง พ.ร.ก.การประมง 2558 โดยมี นายเสถียร เจริญเหรียญ ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ต้อนรับ โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแกนนำสมาคมประมงพื้นบ้าน และสมาคมประมงพาณิชย์จังหวัดต่างๆ เข้าร่วม

นายอลงกรณ์กล่าวว่า ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารอันดับ 12 ของโลก และพร้อมก้าวขึ้นเป็นประเทศมหาอำนาจทางอาหารของโลก เพราะมีศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรทั้ง 3 ฐานของภาคเกษตร คือ พืช ปศุสัตว์ และประมง ตลอดจนขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม และภาคการค้าพาณิชย์ โดยเฉพาะการปฏิรูปการผลิตและการค้าสินค้า

เกษตรและอาหารตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โดยกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ ผนึกการทำงานร่วมกันภายใต้ยุทธศาสตร์ลดต้นทุนการผลิตสามารถส่งออกสินค้าอาหารในปี 2564 ขยายตัวกว่า 17% เกินเป้าหมาย 4 เท่าตัว สร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 8.5 ล้านล้านบาท

“กระทรวงเกษตรฯ จับมือกันทำงานอย่างใกล้ชิดกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการส่งเสริมต่อยอดการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มสู่เกษตรกรมูลค่าสูง โดยส่งเสริมเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเกษตร (Agroindustry Economic Zone) ใน 18 กลุ่มจังหวัดครอบคลุม 77 จังหวัด รวมทั้งการสร้างฐานอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าประมง ทั้ง 4 สาขา ได้แก่ ประมงพื้นบ้าน ประมงพาณิชย์ ประมง



ผลักดัน : นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รว.เกษตรและสหกรณ์ ประชุมหรือแนวทางการพัฒนาประมงไทย และรับฟังความเห็นชาวประมง เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นมหาอำนาจทางอาหารโลก ท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้น

นอกน่านน้ำ และประมงเพาะเลี้ยง ซึ่งทาง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รว.เกษตรฯ มอบหมายกรมประมง จัดตั้งและสนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 2,600 องค์กร สมาคมประมงพื้นบ้านทุกจังหวัด สมาคมสมาพันธ์ประมงพื้นบ้าน สมาคมประมงพาณิชย์ สมาคมประมงนอกน่านน้ำ และสมาคมประมงเพาะเลี้ยง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนาทะเลไทยเสมือนหม้อข้าวหม้อแกงของชาวประมงทุกคน รวมทั้งการปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ด้วย” นายอลงกรณ์ กล่าว

ด้านนายมงคล สุขเจริญคณา ประธานและคณะกรรมการบริหารสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย นายประเสริฐ แดกช่อ นายกสมาคม

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: พุธ 27 กรกฎาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15063

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 55.17

Ad Value: 68,962.50

PRValue (x3): 206,887.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เกษตรฯแปรรูปฤดูเป็นโอกาส ดันไทยเป็นมหาอำนาจอาหารโลก

ประมง จ.ประจวบคีรีขันธ์ สมาคมประมงจังหวัดต่าง ๆ ได้สนับสนุนวิสัยทัศน์และนโยบาย เพื่อพัฒนาการประมงไทยให้กลับมาเข้มแข็งเป็นประเทศผู้นำโลกด้านอาหารทะเล นอกจากนี้ยังรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การกำหนดสัดส่วนน้ำขนาดเล็ก ตาม พ.ร.ก.การประมง 2558 และ 2560 มาตรา 57 โดยเสนอแก้ไข พ.ร.ก.ประมง 2558 และแขวนมาตรา 57 ตลอดจนแก้ประกาศมาตรา 71 โดยให้เหตุผลว่า พ.ร.ก.ประมง 2558 กระทบประมงพื้นบ้าน จัดบริบทประมงวิถีไทย



☑ **ยกระดับ...นายอลงกรณ์ พลบุตร** ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ตั้งกลไกใหม่คณะกรรมการความร่วมมือ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนสู่เป้าหมายประเทศมหาอำนาจอาหารภายในปี 2030 ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

'รมช.มนัญญา' มอบอุปกรณ์การตลาดและเงินอุดหนุนกว่า 59 ล้านบาท แก่สถาบันเกษตรกร จ.พิจิตร พร้อมหนุนสหกรณ์การเกษตรบางมูลนาก จำกัด ช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขปัญหาการค้าข้าวเปลือกตกต่ำได้อย่างทั่วถึง

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรบางมูลนาก จำกัด พร้อมด้วย นายวิเศษ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายอำพัน เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายรัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายนิพล จันทร์เพ็ญ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรบางมูลนาก จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกร ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรบางมูลนาก จำกัด



อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร รวมถึงการพัฒนาภาคการเกษตร อาทิ โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิตทางการเกษตรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม โดยสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดและเครื่องจักรกลการเกษตร การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือในการขยายและเข้าถึงตลาดในรูปแบบต่าง ๆ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรที่มีประสิทธิภาพ การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสม การพัฒนาองค์กร เกษตรกร และเกษตรกรรุ่นใหม่ ตามโครงการนำลูกหลาน

เกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร โดยเพิ่มทักษะการประกอบการและพัฒนาความเชื่อมโยงของกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ในทุกระดับ การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต ให้กับเกษตรกร โครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีแหล่งจำหน่ายสินค้าแผนงาน และโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยฟื้นฟูพัฒนาและยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกร ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรบางมูลนาก จำกัด มีธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งสหกรณ์รับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป ณ ตลาดกลางของสหกรณ์ จำนวน 2 แห่ง แต่มีข้อจำกัดด้านสถานที่และปัญหาสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้สนับสนุนเงินงบประมาณในการก่อสร้างและจัดซื้ออุปกรณ์การตลาด โดยในปี 2560 - 2564 ที่ผ่านมา สหกรณ์ได้รับเงินอุดหนุนอุปกรณ์การตลาดจากรัฐบาล จำนวน 7 รายการ

ประกอบด้วย ลานตากขนาด 4,000 ตารางเมตร ฉาง 2 หลัง ขนาดรวม 2,500 ต้น โรงคลุม พร้อมเครื่องซึ่งขนาด 50 ต้น รถตัดขนาด 220 แรงม้า 1 คัน และรถโฟล์คลิฟขนาด 3.5 ตัน 1 คัน โดยรัฐบาลอุดหนุนรวม 9,830,490 บาท สหกรณ์สมทบรวม 2,648,010 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 12,478,500 บาท ซึ่งจากการผลักดันเงินงบประมาณดังกล่าว ทำให้สหกรณ์สามารถช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขปัญหาการค้าข้าวเปลือกตกต่ำได้อย่างทั่วถึง โดยในปัจจุบันปีการผลิต 2564/65 สหกรณ์สามารถรวบรวมข้าวเปลือกได้ปริมาณรวม 91,000 ตัน รวมมูลค่า 675 ล้านบาท

สำหรับ สหกรณ์การเกษตรบางมูลนาก จำกัด จัดทะเบียนเป็นสหกรณ์ตามพระ

ราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2513 เป็นสหกรณ์การเกษตร ชนิด "ไม่จำกัด" ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ชนิด "จำกัด" เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2514 และได้ดำเนินการกิจการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 52 ปี ปัจจุบันมีทุนดำเนินงาน



งาน 854 ล้านบาท มีสมาชิก จำนวน 1,007 ราย สหกรณ์ดำเนินธุรกิจให้บริการสมาชิก และเกษตรกรทั่วไป ประกอบด้วย ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจป้อนน้ำมัน ธุรกิจผลิตน้ำดื่ม และธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งปีบัญชีล่าสุดสหกรณ์มีปริมาณธุรกิจทั้งสิ้น 716 ล้านบาท

โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดพิจิตร ตามโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สิน และมอบอุปกรณ์การตลาดที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้แก่สถาบันเกษตรกร 9 แห่ง วงเงินรวมกว่า 59,267,000 ล้านบาท ได้แก่ 1. สหกรณ์การเกษตรบางมูลนาก จำกัด รวม 12,478,500 บาท 2. สหกรณ์การเกษตรทับคล้อ จำกัด รวม 4,760,838 บาท 3.



สหกรณ์การเกษตรระพานหนี จำกัด รวม 3,300,000 บาท 4. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิจิตร จำกัด รวม 14,443,200 บาท 5. สหกรณ์การเกษตรวังทรายพูน จำกัด รวม 2,412,000 บาท 6. สหกรณ์การเกษตรโพทะเล จำกัด รวม 7,369,817 บาท 7. สหกรณ์การเกษตรเมืองพิจิตร จำกัด รวม 2,660,000 บาท 8. สหกรณ์การเกษตรสามง่าม จำกัด รวม 2,750,000 บาท และ 9. สหกรณ์ชาวนาวชิรบุรี จำกัด รวม 2,052,500 บาท รวมทั้งมอบเงินอุดหนุนชุดเซตดอกเบี๋ยให้แก่ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดพิจิตร รวม 8,362,314 บาท

นอกจากนี้ ได้มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว กิ่งพันธุ์มะนาวแป้นพิจิตร และต้นกล้ากล้วยา แก่สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกรทั่วไปที่ลงทะเบียน และผู้แทนสหกรณ์ที่เข้าร่วมตลอดจน ดิกออฟเปิดโครงการ 'คลินิกกรมวิชาการเกษตรเคลื่อนที่ ตลาดนำการวิจัย' ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร และเยี่ยมชมจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งเยี่ยมชมผลผลิตการเกษตรจากสมาชิกในโครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ อาทิ การปลูกกล้วยา ถ่านตุ๊กดิน ถ่านอัดแท่ง ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถ่านไม้ไผ่ ภายใต้แบรนด์ ชาโคลไลค์ ผักสลัดไฮโดรโปนิคส์ กิ่งพันธุ์และผลฝรั่งตะขบป่า การเลี้ยงปลาอุก ปลาขี้ตม การปลูกแตงกวา ถั่วฝักยาว เป็นต้น

คลังยื่นเป้าจีดีพีโต3.5%จับตา4ปัจจัยเสี่ยง

ผู้จัดการรายวัน360° – คลังเผยเศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.5 ต่อปี โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศและภาคการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนและนโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลักอย่างใกล้ชิด

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2565 ว่า เศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.5 ต่อปี มีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.0 ถึง 4.0 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศและภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง หลังจากมีการผ่อนปรนมาตรการเดินทางระหว่างประเทศ และยกเลิกระบบ Thailand Pass สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ส่งผลให้รายได้ครัวเรือนและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งคาดว่าจะรายได้เกษตรกรจะขยายตัวได้ดีตามราคาสินค้าเกษตรที่สูงขึ้น ส่งผลให้การใช้จ่ายขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นแรงสนับสนุนสำคัญต่อการฟื้นตัวของการบริโภค โดยคาดว่าจะการบริโภคภาคเอกชนจะขยายตัวที่ร้อยละ 4.8 ต่อปี มีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 4.3 ถึง 5.3

และคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวน 8.0 ล้านคน เพิ่มขึ้นมาจากปี 2564 ที่มีจำนวนเพียง 0.4 ล้านคน ขณะที่มูลค่าการส่งออกสินค้าคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 7.7 ต่อปี มีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 7.2 ถึง 8.2 แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ส่งผลให้ราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ปรับเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การดำเนินนโยบายการเงินของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลักเข้มงวดมากขึ้น อีกทั้งปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในห่วงโซ่อุปทานที่ยืดเยื้อ

สำหรับการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวได้ที่ร้อยละ 5.7 ต่อปี มีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 5.2 ถึง 6.2 ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั้งในประเทศ ขณะที่บทบาทนโยบายการคลังจะยังมีส่วนช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูง

สนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในภาคส่วนให้เป็นไปอย่างทั่วถึง อีกทั้งยังช่วยรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ผ่านการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายได้อย่างต่อเนื่อง

ในด้านเสถียรภาพภายในประเทศ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ร้อยละ 6.5 ต่อปี ตามราคาพลังงานที่ปรับเพิ่มขึ้นส่งผลให้ต้นทุนการผลิตภายในประเทศที่สูงขึ้น และกระจายตัวในหมวดสินค้าที่หลากหลายขึ้น โดยประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะค่อยๆ ปรับตัวลดลง หากราคาน้ำมันเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น

สำหรับปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดมีทั้งปัจจัยสนับสนุน อาทิ 1) การฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ค่อยๆ คลี่คลายลง 2) นักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มเดินทางมายังประเทศไทยสูงกว่าที่คาด ตามแนวทางการเปิดประเทศ ขณะที่เศรษฐกิจไทยยังเผชิญปัจจัยเสี่ยง อาทิ 1) ความยืดเยื้อของสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งส่งผ่านไปยังต้นทุนของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ 2) ความผันผวนของตลาดการเงินโลกจากการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของธนาคารกลางหลายประเทศ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา ที่มีแนวโน้มเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลังอัตราเงินเฟ้อเร่งสูงขึ้นต่อเนื่อง และภาวะตลาดแรงงานที่ตึงตัว 3) ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทั้งสายพันธุ์ที่ระบาดในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต และ 4) เศรษฐกิจคู่ค้าชะลอตัว โดยเฉพาะเศรษฐกิจประเทศหลักและประเทศจีน ประกอบกับหากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศจีนยืดเยื้อกว่าที่คาดไว้ก็จะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานการผลิต (Supply Disruption) และส่งผลกระทบต่อเชื่อมโยงไปยังภาคการผลิตและการค้าทั่วโลก

ส่วนเศรษฐกิจไทยในเดือนมิถุนายน 2565 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับรายได้เกษตรกรที่ยังขยายตัวต่อเนื่องช่วยสนับสนุนการบริโภคภาคเอกชน โดยภาคท่องเที่ยว

เดือนมิถุนายน 2565 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทยรวม 767,497 คน ขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 13,379.0 และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าร้อยละ 17.3 โดยส่วนใหญ่มาจากมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ เช่นเดียวกับการท่องเที่ยวภายในประเทศที่มีผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยมีจำนวน 15.7 ล้านคน ขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 1,115.6 และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าร้อยละ 14.3 ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมสะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนมิถุนายน 2565 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 86.3 จากระดับ 84.3 ในเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี แม้มีปัจจัยกดดันจากการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนมิถุนายน 2565 ที่ร้อยละ 7.66 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 2.51 ส่วนสัดส่วนหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2565 อยู่ที่ร้อยละ 60.9 ต่อ GDP ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่ตั้งไว้ รวมทั้งผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ ในเดือนมิถุนายน 2565 อยู่ที่ร้อยละ 0.69 ของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทั้งหมด สำหรับเสถียรภาพภายนอกยังอยู่ในระดับที่มั่นคง และสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้สะท้อนจากทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565 อยู่ในระดับสูงที่ 222.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ.

กรมข้าวแจกงบ1.5หมื่นล.ช่วยเกษตรกร

นายณัฐฤทธิคดี ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาลผ่าน โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 15,000 ล้านบาทตามที่รัฐบาลมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าว คือนโยบายสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนค่าต้นทุนการผลิตข้าวและค่าเก็บเกี่ยวข้าวให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประมาณ 4.60 ล้านครัวเรือน พื้นที่ประมาณ 62 ล้านไร่ ใช้งบประมาณปีละประมาณ 54,000 ล้านบาท

ซึ่งไม่รวมนโยบาย เช่น ประกันรายได้เกษตรกร และมาตรการอื่นๆ ซึ่งกำลังต้นทุนและค่าเก็บเกี่ยวข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รัฐจะจ่ายเงินสนับสนุนให้กับเกษตรกรโดยตรง ผ่าน ธ.ก.ส.

นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของนโยบายวินัยการเงินและการคลังของประเทศไทยที่จะต้องเพิ่มงบประมาณการลงทุน เพราะปัจจุบันประเทศไทยมีการจัดตั้งงบประมาณต่ำแต่เมื่อรัฐบาลต้องการสร้างความยั่งยืนและให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีความเข้มแข็งในอนาคต รัฐบาลจึงปรับเปลี่ยนการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยเป็นการสนับสนุนค่าต้นทุนการผลิตข้าวและค่าเก็บเกี่ยวข้าวให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

นายณัฐฤทธิคดี กล่าวต่อว่า โครงการสนับสนุนลดต้นทุนฯ มีเป้าหมายในการสนับสนุนงบประมาณไปยังศูนย์ข้าวชุมชน 5,000 ศูนย์ทั่วประเทศ โดยกำหนดสนับสนุนงบประมาณตามศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรเป็นหลัก และพิจารณาตามพื้นที่ทำนาปลูกข้าวในเขตการให้บริการของศูนย์ข้าวชุมชน ได้แก่ พื้นที่ให้บริการต่ำกว่า 2,000 ไร่ จะสนับสนุน 1 ล้านบาท พื้นที่ให้บริการมากกว่า 2,000 ไร่ จะสนับสนุน 2 ล้านบาท พื้นที่ให้บริการมากกว่า 4,000 ไร่ จะสนับสนุน 3 ล้านบาท และพื้นที่ให้บริการมากกว่า 6,000 ไร่ จะสนับสนุน 4 ล้านบาท โดยจะกำหนดกรอบกว้างๆ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการเกษตรกรอย่างแท้จริง

โครงการ EEC Enterprise

1 พัฒนาวิสาหกิจชุมชน+ผู้ค้ารายย่อย

2 ความรู้พัฒนาทักษะ-ประสบการณ์

3 ขยายช่องทางจำหน่าย+ความสามารถทางขาย

4 จัดหาแหล่งเงินทุนให้ลูกค้ารายย่อย

5 พัฒนาผลผลิต+สินค้าให้มีคุณค่าใหม่

โครงการต้นแบบ : โรงเรือนกัญชง

หน่วยงาน: กทป, สบ.+EEC Enterprise

- สนับสนุนการลงทุน
- จัดสรรผลผลิต
- สนับสนุนด้านการเงินให้เกษตรกร
- บริหารจัดการ
- การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
- เชื่อมโยงผู้ซื้อผู้ขาย

ที่มา : สทพอ, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 27/7/2565

กรุงเทพธุรกิจ EEC Analysis

ต้นแบบอุตสาหกรรม 'เพื่อคนท้องถิ่น' ในอีอีซี

จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ระบุว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับชุมชนควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยการเร่งสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ตลอดจนผู้ประกอบการรายย่อย และรับจ้างรายย่อยในพื้นที่ให้สามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19

อีอีซี จึงได้ผลักดันโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและผู้ค้ารายย่อยในอีอีซี ภายใต้การดำเนินงานของ EEC Enterprise ซึ่งจะดำเนินการสนับสนุนทั้งการสร้างความรู้พัฒนาทักษะประสบการณ์ ขยายช่องทางจำหน่าย และความสามารถในการขาย พร้อมทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนให้ลูกค้ารายย่อยชุมชน พัฒนาผลผลิตและสินค้าให้มีความสดใหม่ มีคุณภาพสูง และได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ จะส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าชุมชนและโอท็อป ผ่านโครงการ EEC Enterprise โดยเป็นการร่วมดำเนินการ

ระหว่าง อีอีซี สำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ทำหน้าที่วางแผนการผลิต การตลาด และส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง

สำหรับแนวทางดำเนินงาน EEC Enterprise ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1. สร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกชุมชน 2. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับ สถาบันการศึกษา และ 3. ยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนร่วมกับภาคเอกชน เพิ่มทักษะการประกอบธุรกิจ รวมทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนกองทุนสนับสนุน รองรับการผลิตหรือผลิตรายได้ให้ได้มาตรฐานสากล เป็นต้น

สนับสนุนโครงการ EEC Enterprise โดยเบื้องต้นได้ร่วมกับ สทบ. ร่วมดำเนินการคัดเลือกโครงการต้นแบบหลายโครงการ

อาทิเช่น โครงการโรงเรือนกัญชงต้นแบบซึ่งเป็นโครงการแรก ของ EEC Enterprise โดยเบื้องต้น สทบ. จะช่วยสนับสนุนการลงทุนช่วยเหลือในกระบวนการบริหารจัดการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบให้แก่เกษตรกร รวมทั้งประสานเชื่อมโยงผู้ซื้อผู้ขายจัดสรรผลผลิตที่เกิดขึ้นจากโครงการไปยังผู้ซื้อได้โดยตรง

พร้อมกันนี้อีอีซี จะได้หารือร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และสถาบันการเงินอื่น ถึงแนวทางการสนับสนุนด้านการเงินให้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยด้านเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ และในระยะต่อไป EEC Enterprise ก็จะไปมีบทบาทในการส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

3ปัจจัยหนุนคงจีดีพี3.5%

นายพรชัย สุริยะเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 65 ขยายตัวที่ 3.5% โดยเป็นผลมาจาก 3 เครื่องยนต์เศรษฐกิจ ได้แก่ การท่องเที่ยวคาดว่าจะเดินทางเข้ามาไทยกว่า 8 ล้านคน มากกว่าเดิม 6.7 ล้านคน มีรายได้ 4.8 แสนล้านบาท เนื่องจากขณะนี้มีมาตรการเดินทางระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ เมื่อการท่องเที่ยวกลับมาจะสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศด้วยโดยขยายตัว 4.8% เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีการใช้จ่ายใช้สอย และส่งต่อมาถึงรายได้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการท่องเที่ยวจึงทำให้การบริโภคปรับตัวดีขึ้น รวมถึงส่งผลให้รายได้เกษตรกรจะขยายตัวได้ดีตามราคาสินค้าเกษตรที่สูงขึ้น ขณะที่ภาคการส่งออกจะขยายตัวที่ 7.7% ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.5% ตามราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ดี ปัจจัยที่ต้องติดตามใกล้ชิด



พรชัย สุริยะเวช

ได้แก่ความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจไทย-ยูเครนที่ส่งผลต่อราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ ความผันผวนของตลาดการเงินโลกจากการขึ้นดอกเบี้ย และความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ทั้งสายพันธุ์ที่ระบาดในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตและเศรษฐกิจคู่ค้าชะลอตัว โดยเฉพาะเศรษฐกิจประเทศหลักและประเทศจีน ส่งผลเชื่อมโยงไปยังภาคการผลิตและการค้าโลก

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง กล่าวว่า ครม.เห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 ประกอบด้วย การปรับแผนการก่อหนี้ใหม่เพิ่มขึ้น 14,177 ล้านบาท เป็น 1.429 ล้านล้านบาท โดยวงเงินที่เพิ่มขึ้น 1 หมื่นล้านบาท เป็นการนำไปเพิ่มสภาพคล่องให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรองรับการดูแลค่าเอฟที อีกส่วนให้การไฟฟ้านครหลวง 2,300 ล้านบาท ขยายบริการในกรุงเทพฯ นอกจากนี้ ยังมีการปรับแผนการบริหารหนี้เดิมเพิ่มขึ้น 1,500 ล้านบาท เป็น 1.502 ล้านล้านบาท โดยส่วนใหญ่เพิ่มจากการเคหะแห่งชาติ ไปรีไฟแนนซ์หนี้เดิมเพื่อขยายเวลาชำระหนี้ และอีกส่วนมีการปรับแผนการชำระหนี้เพิ่มเป็น 384,104 ล้านบาท.

เกษตรวันนี้.....● วันนี้มีข่าวดี มาตรฐาน และมาตรการควบคุมป้องกัน มาบอก ล่าสุด กรมความปลอดภัยอาหาร การปนเปื้อนของเชื้อโรคโควิด-19 ใน เพื่อการนำเข้าส่งออก สำนักงาน กระทบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ได้ การศุลกากรแห่งสาธารณรัฐ อย่างมีประสิทธิภาพ สอด ประชาชนจีน (GACC) ได้ คล้องตามระเบียบและ มีหนังสือแจ้งประกาศ ข้อกำหนดของสาธารณ อย่างเป็นทางการยกเลิก รัฐประชาชนจีน ทำให้ การระงับคุณสมบัติส่งออก ปัจจุบันมีโรงงานผลิต และแปรรูปเนื้อสัตว์ปีก และผลพลอยได้ไก่แช่แข็ง และผลพลอยได้ไก่แช่แข็งของ ไทยเพิ่มอีกจำนวน 5 แห่ง...จากการ ได้แล้วจำนวน 20 แห่ง.....● เชื่อมั่นในระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ



นายทะเล่าปลี



เปิดงานวิจัยกรมวิชาการฯ(2)

ต่อจากตอนที่แล้ว...งานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรของภาคใต้ตอนบน...เทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตยางพารา โดยใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การจัดการโรครากขาวในพืชแซมปาล์มน้ำมันช่วงก่อนให้ผลผลิต การให้ปุ๋ยตามผลค่าวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบ

การจัดการโรครากเน่าโคนเน่าในปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การปลูกผักเหียงและผักพุ่มร่วมกับยางพารา การปลูกหมากกลางสาด ทุเรียน ลิ้นแฉะ จำปาตะ ทุเรียนสาธิตา ส้มโอหับทิมสยาม สะตอ ทุเรียน โกโก้ ขนุน และกลางสาดเกาะสมุย ร่วมกับปาล์มน้ำมัน และการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานการผลิตมะพร้าว

ภาคใต้ตอนล่าง...เทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ในการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันตามผลวิเคราะห์ใบ การใช้ปุ๋ยปาล์มน้ำมันในทุกระดับความเหมาะสมของดิน การปลูกข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์สงขลา 84-1 สายพันธุ์ต้นจำปาตะพันธุ์ดี ส้มจุก พืชผักพื้นบ้าน

การใช้กากสาธูเพาะเห็ดแครง เห็ดนางรม เห็ดหูหนู และเห็ดขอนขาว การปลูกกาแฟโรบัสตาร่วมกับยางพารา ทุเรียน และลองกอง และการ



ปลูกพริกไทยพันธุ์ซีลอนร่วมกับมะพร้าวน้ำหอมและมะพร้าวอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีการผลิตส้มโอหอมควนดั่งเชิงพาณิชย์ จนพัฒนาเป็น “ร้านแดงโมเดล เกษตรตามศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาการผลิตพืชของชุมชนเกษตรที่พอเพียงและยั่งยืน” และสายพันธุ์บัวหลวงเพื่อผลิตเมล็ด 4 สายพันธุ์ พันธุ์บัวหลวงเพื่อผลิตดอก 3 สายพันธุ์และพันธุ์บัวหลวงเพื่อผลิตราก/ไหล 2 สายพันธุ์

และจากการประเมินผลกระทบการวิจัย ๒ โครงการ จาก 34 โครงการ ได้แปลงต้นแบบเทคโนโลยีระดับภาคสนาม รวม 800 แปลง การพัฒนากำลังคนเป็นนักวิจัย 230 คน ผู้นำเกษตรกร 373 คน เกษตรกรที่มีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น รวม 1,717 คน จำนวนคนที่ได้รับถ่ายทอดความรู้ 10,090 คน

งานวิจัยใช้งบประมาณรวม 65 ล้านบาท สามารถก่อให้เกิดผลตอบแทนเกษตรกรมูลค่ารวมทั้งสิ้น 429 ล้านบาท และยังส่งผลดีต่อความมั่นคงทางอาหาร สร้างเสถียรภาพทางรายได้เกษตรกรอีกด้วย.

ส-๑-๓

สิงห์บุรีเปิดศูนย์เรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน เปิดศูนย์เรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนา ระดับโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลทัพยา (วัดสุทธาวาส) ตำบลทัพยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนาย นิพนธ์ สีตะระโฮ นายเทศมนตรีตำบลทัพยา ได้จัดทำ โครงการศูนย์เรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่โคกหนอง นานโมเดลในระดับโรงเรียน จังหวัดสิงห์บุรี ขึ้น โดย



น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการนำทฤษฎีใหม่ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตร โดยมีการผสมผสานภูมิปัญญา พื้นบ้าน โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นสวนต่าง ๆ ได้แก่ พื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัย พื้นที่สำหรับ แหล่งน้ำ พื้นที่สำหรับเพาะปลูก พื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์ ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปตาม ความต้องการของเจ้าของพื้นที่และความเหมาะสมของสภาพ ภูมิศาสตร์และสังคมนั้น

เทศบาลตำบลทัพยา ได้เห็นความสำคัญของการดำเนินการ ตามโครงการดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา ในด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ให้เป็นคนดี มีคุณภาพ มีจิตสาธารณะ มีนิสัยรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และตลอดชีวิต รวมทั้งยกระดับการศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการ เรียนรู้ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น เทศบาลตำบลทัพยา จึงได้ขับเคลื่อนการดำเนินการตามโครงการ ศูนย์เรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนา ระดับโรงเรียน จังหวัดสิงห์บุรี โดยการ สร้างแหล่งเรียนรู้โคกหนองนาในพื้นที่ของโรงเรียนเทศบาลทัพยา (วัดสุทธาวาส) จำนวน 736 ตารางเมตร ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 เป็นต้นมา.